



หนังสือพิมพ์

...วางแผง...
ทุกวันที่ 1 และ 16

เมงราย

หนังสือพิมพ์ชั้นนำของเชียงใหม่ด้วยเสียงของจังหวัด

ปีที่ 3 ฉบับที่ 100 ประจำวันที่ 16-30 เมษายน พ.ศ. 2549 ราคา 10 บาท

กทข.จับมือ มฟล. ตั้งเทเลเซ็นเตอร์ถวายเป็นหลวง

พล.อ.ชชาติ พรหมพระสิทธิ์ ประธานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทข.) ให้สัมภาษณ์ภายหลังการหารือร่วมกับรศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จ.เชียงรายว่า กทข.มีความตั้งใจที่จะทำโครงการร่วมกับ มฟล. โดยการจัดตั้งเทเลเซ็นเตอร์ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะการอบรมบุคลากรครูจากมฟล. ไปยังพื้นที่ห่างไกลในชนบท โดยเสนอที่จะทำเป็นโครงการถวายเป็นหลวงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติเป็นปีที่ 60 ในปี 2549 นี้ คาดว่าจะเสนอโครงการและเริ่มดำเนิน

การได้ในเดือนมิ.ย.นี้และอาจจะใช้เวลา 1ปีที่จะดำเนินการให้สำเร็จ ซึ่งทางบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) รับปากที่จะติดตั้งเครือข่ายโทรศัพท์ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ทั้งนี้รูปแบบของเทเลเซ็นเตอร์จะเป็นศูนย์กลางในการให้ความรู้พัฒนาความรู้ครูอาจารย์ และนักเรียน โดยมฟล.จะรับผิดชอบเรื่องซอฟต์แวร์การเรียนการสอน

ด้านรศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมฟล. กล่าวว่า หัวใจการพัฒนาเด็กอยู่ที่ครูต้องมีคุณภาพแต่ต้องยอมรับว่าครูจำนวนหนึ่งยังไม่มีคุณภาพเท่าที่ควร บางแห่งครูคนเดียวต้องสอนทั้ง ม.1-ม.6 ในวิชาเดียวกัน ทั้งครูบางคนก็ไม่มี

กำลังใจที่จะสอน ส่วนหนึ่งเป็นเพราะค่าตอบแทนที่น้อย ทำให้ครูต้องไปขายแอมเวย์ เดินโพยห่วย ขายประกัน ซึ่งเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในบางโรงเรียน ดังนั้นการติดตั้งเทเลเซ็นเตอร์เพื่อเป็นศูนย์ในการถ่ายทอดการเรียนการสอน จะมีส่วนสำคัญในการช่วยพัฒนาครู นอกจากนี้ตนคิดว่า ศูนย์ฯ ดังกล่าวจะต้องทำหน้าที่ในการรายงานข่าวเกษตรกรรม ทั้งเรื่องของราคาพืชผล สภาพดินฟ้าอากาศ สุขภาพอนามัย โดยให้กำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้รับข้อมูลดังกล่าวและถ่ายทอดสู่ชาวบ้านผ่านหอกระจายข่าว

อธิการบดีมฟล.กล่าวด้วยว่า ขณะนี้มฟล. ได้ตั้งคณะกรรมการจัดทำ

โครงการวิจัยค้นแบบการพัฒนาครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และภาษา ในโรงเรียนถิ่นทุรกันดารรอบมฟล.จำนวน 12 แห่ง ซึ่งภายหลังที่ครูผ่านการทดสอบ และสามารถทำการสอนได้ดีก็จะมีค่าตอบแทนพิเศษให้เป็นรายเดือน ๆ ละ 1,500 บาท และหากมีการพัฒนาที่ก้าวหน้าก็จะเพิ่มให้อีก 1,500 บาท ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นจำนวนเงิน 3.5ล้านบาท อย่างไรก็ตามหากโครงการ ดังกล่าวประสบความสำเร็จก็จะเสนอมอบให้องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) หรือกระทรวงศึกษาธิการดำเนินการต่อไป